

Số: /BC-UBND

Bách Quang, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2024

Phường Bách Quang bước sang năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bách Quang lần thứ XXIII, với mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong những tháng đầu năm tình hình kinh tế trên địa bàn phường ổn định phát triển theo hướng tích cực, các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định. Xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà Hội đồng nhân dân phường giao. Từ đầu năm UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, ban các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục phát triển; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai còn hạn chế do tình hình dịch bệnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, kết quả trên từng lĩnh vực như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, kiến thiết đô thị:

Những tháng đầu năm, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Phường tiếp tục duy trì ổn định, các doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh bằng nhiều giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển năm 2024.

Quý 1 năm 2024 tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường tiếp tục giữ vững ổn định. Tuy còn gặp khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn phường bằng nhiều giải pháp đã phấn đấu vượt qua khó khăn chung để phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng số công ty, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn phường là 71 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Sông Công I là 64 doanh nghiệp, đã có 54 đơn vị doanh nghiệp đi vào sản xuất với hơn 10.000 công nhân lao động, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng tăng thêm quy mô sản xuất, kinh doanh.

UBND phường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn phường, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt đối với các dự án đã có nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

2. Về phát triển thương mại - dịch vụ:

Trong quý 1 năm 2024, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn có biến động tăng về cung cầu, các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân phong phú về chủng loại, đa dạng về hình thức. Tổng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn phường là 136 hộ tăng 18 hộ so với cùng kỳ, trong đó 58 hộ đã thực hiện kê khai thuế.

UBND phường tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển các công trình hạ tầng, thương mại, dịch vụ,... trên địa bàn phường nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu, buôn bán, tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

3. Công tác thu, chi ngân sách

Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách phường đến hết 31/3/2024 đạt 5.110,48 triệu đồng trong đó thu cân đối dự ước đạt 1.309,18 /3.150 triệu đồng bằng 41,6 % kế hoạch thành phố giao.

Về chi ngân sách: Chi ngân sách dự ước hết 31/3/2024 thực hiện 3.332,59 /7.931 triệu đồng bằng 42 % kế hoạch thành phố giao, trong đó chi thường xuyên = 3.332,59 triệu đồng.

Công tác quản lý và điều hành chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác kiểm soát chi thường xuyên được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm chi theo chỉ đạo và kế hoạch đã đề ra.

Triển khai vận động thu quỹ xã hội, rà soát các trường hợp phát sinh tăng giảm thuế PNN, quyết toán thuế PNN 2023, tiếp tục rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh, thu các loại thuế xây dựng nhà ở tư nhân, kiểm tra, rà soát và đôn đốc các tổ dân phố thực hiện thu phí thu gom rác thải.

Về tín dụng ngân hàng: Tổng dư nợ cho vay cho các đối tượng chính sách xã hội vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để giảm nghèo, giải quyết việc làm, vốn vay ưu đãi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường là 17.329 tỷ đồng, với 258 hộ được vay, 14 tổ vay vốn, cụ thể: Hội Nông dân 76 người vay dự nợ 5.195 tỷ đồng, Hội LHPN 83 người vay dự nợ 5.296 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 98 người vay dự nợ 6.787 tỷ đồng, các nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích.

4. Về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, công tác phòng chống thiên tai

Về trồng trọt: UBND phường tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, đảm bảo các chỉ tiêu gieo cấy lúa, ngô, rau màu đều đạt so với kế hoạch giao. Bước vào sản xuất vụ Xuân năm 2024, phường đã chỉ đạo các tổ dân phố chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, diện tích gieo trồng đạt 172 ha, trong đó diện tích lúa 144 ha, bằng 100% kế hoạch; ngô 8 ha; các loại cây rau màu khác 20 ha. Hiện nay các loại cây trồng sinh trưởng và phát

triển ổn định. Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Về chăn nuôi: UBND phường đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp phối hợp với hội Nông dân, Hội Phụ nữ tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền hội viên, nhân dân phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức 01 buổi tập huấn công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 và phòng trừ một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi với 40 lượt người tham gia. Chỉ đạo các tổ dân phố thông kê đàn gia súc, gia cầm, xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt I năm 2024. Hiện nay trên địa bàn Phường, tổng đàn vật nuôi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại cụ thể: Trâu 91 con, bò 141 con, lợn nái 47 con, lợn thịt 707 con, chó 852 con, gia cầm 25.000 con, thủy cầm 4.000 con. Trên địa bàn phường có 11 trang trại chăn nuôi gà gia công với tổng số 100.000 con. Tăng cường biện pháp và phương án phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn vật nuôi giảm so với cùng kỳ, lý do là Phường có nhiều dự án quy hoạch đang trong quá trình thu hồi đất ảnh hưởng đến diện tích đất dùng cho chăn nuôi, giá cả thị trường không ổn định giá thức ăn chăn nuôi cao mà giá thương phẩm thấp nên người chăn nuôi giảm tỷ lệ tái đàn.

Công tác thủy lợi: UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện công tác tu sửa, thu dọn kênh mương, nâng cấp các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ xuân năm 2024.

Về phòng chống thiên tai: UBND, Ban Chỉ huy phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phường đã kiện toàn Ban chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống thiên tai và chủ động phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để ứng phó trong mùa mưa bão.

5. Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường:

Công tác quản lý đất đai: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý: 111 hồ sơ. Trong đó: Lĩnh vực Đất đai tiếp nhận 109 hồ sơ chi tiết: Cấp đổi GCN đơn lẻ: 46 hồ sơ, đã bàn giao hồ sơ theo quy định. Cấp GCN lần đầu: tiếp nhận 07 hồ sơ (xác nhận 2 hồ sơ chuyển chi nhánh chưa có kết quả, 1 hồ sơ UBND phường có văn bản trả lại do đề nghị cấp cả đường đi, 4 hồ sơ công dân đã xin rút). Đo đạc: 41 hồ sơ đã xác nhận kết quả đo đạc để Chi nhánh trích đo theo quy định. Đính chính GCN: 02 hồ sơ đã xác nhận trả hồ sơ công dân. Tiếp tục sử dụng đất (gia hạn): 02 hồ sơ đã xác nhận trả hồ sơ công dân. Xác nhận nông nghiệp: 06 hồ sơ đã xác nhận trả hồ sơ công dân. Tự nguyện trả lại đất: 01 hồ sơ đã xác nhận trả hồ sơ công dân, hiện đang vướng do khi phòng TNMT thẩm tra, công dân (ông Khoa) đổi ý. Chuyển mục đích: phường Bách Quang được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 3 trường hợp, có 01 hồ sơ đã xác nhận theo kế hoạch, đã có Quyết định CMĐ, còn 2 trường hợp chưa thực hiện (UBND phường đã có thông

báo đến các TDP để thông tin đến người dân). Đăng ký biến động: 03 hồ sơ đã xác nhận trả hồ sơ công dân. Lĩnh vực môi trường: 02 hồ sơ đăng ký.

Về cấp đổi theo dự án: Ngày 08/01/2024: Tổ chức họp đơn đốc đơn vị tư vấn thiết lập hồ sơ và thống nhất thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. UBND phường đã có báo cáo số 14/BC-UBND về việc triển khai công tác cấp đổi GCNQSD đất đồng loạt. Ngày 11/01/2024: Ban hành văn bản số 23/UBND về việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất trên địa bàn phường Bách Quang. Ngày 27/2/2024, UBND phường chủ trì làm việc cùng chi nhánh VPĐK đất đai, ĐVTV để Chi nhánh hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ đã tiếp nhận trước, ĐVTV tiếp nhận lại các hồ sơ. Sở TNMT có Biên bản làm việc ngày 14/3/2024 đơn đốc ĐVTV (không có thành phần xã phường). Ngày 19/3/2024: Sở TNMT có văn bản số 934/STNMT-QLĐĐ. Ngày 18/3/2024: Chi nhánh có văn bản 772/CNVPĐKĐĐ. Ngày 26/3/2024, UBND phường có văn bản số 236/UBND-ĐC ngày 28/3/2024: UBND thành phố Sông Công đã có văn bản số 851/UBND-TNMT. Ngày 28/3/2024, ĐVTV đã bàn giao hồ sơ cho Công chức địa chính đối chiếu, kiểm tra lại. Dự kiến chiều 04/4/2024 và ngày 05/4/2024, tổ chức xét duyệt hồ sơ.

Bộ phận Địa chính đã tham mưu: ban hành Thông báo số 08/TB-UBND ngày 19/01/2024 thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Sông Công; ban hành văn bản triển khai Luật đất đai năm 2024, Nghị định, văn bản mới; đề xuất bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại các tuyến đường xây dựng mới, khu đô thị, khu dân cư mới; thực hiện rà soát và báo cáo UBND thành phố quỹ đất không sử dụng; triển khai ký bản cam kết quản lý hệ thống cây xanh đến các TDP (có 10/12 tổ dân phố có cây xanh quy hoạch; tính đến ngày 31/3/2024 đã có 7/10 tổ nộp bản cam kết: Tân Dương, Bình Minh, Làng Sắn, La Đình, Mỏ Chè, Cầu Sắt, Khu Yên).

Phối hợp với cán bộ phụ trách thuế phi nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ kê khai tính giá đất, tăng giảm theo sổ bộ 20 trường hợp.

Công tác trật tự xây dựng: Trong quý 1 năm 2024, Tổng số cấp phép xây dựng 10 hộ. Đã thực hiện xử phạt 1 trường hợp sai phép (Đã lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai gia đình đã nộp phạt 3.500.000đ). Phối hợp Ban TTXD và GT thành phố lập biên bản VPHC 01 công ty xây dựng không phép tại KCN Sông Công I, mức xử phạt 130 triệu đồng đã thực hiện nộp phạt xong và khắc phục hậu quả. Ban ATGT phường phối hợp cùng Ban QLTTXD GT thành phố thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang phục vụ tết Nguyên Đán năm 2024: Thông báo tuyên truyền các hộ kinh doanh bán hàng, để biển quảng cáo sai quy định. Phân công cán bộ trật tự xây dựng và giao thông tại cổng chợ đôi diện công Công ty May TNG để đảm bảo ATGT.

6. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị:

Thu hồi diện tích 52163.5 m² (50947.2m² đất nông nghiệp; 754,9m² đất công; 461.4m² đất ở) tại 10 Quyết định thu hồi của 54 hộ gia đình để thực hiện

các dự án: Hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ; Khu dân cư phường Bách Quang, Khu công nghiệp Sông Công I.

Phối hợp tổ chức 02 hội nghị triển khai công bố quy hoạch chi tiết Khu nhà ở số 6 phường Bách Quang, thành phố Sông Công và Khu nhà ở xã hội phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

Phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn thành phố bàn giao đất tại thực địa cho 06 hộ gia đình tại dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang và 01 cộng đồng dân cư tổ dân phố La Đình tại dự án Mở rộng Khu dân cư La đình, phường Bách Quang.

Phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn tỉnh, thành phố bàn giao đất tại thực địa cho Công ty cổ phần RYG Thái Nguyên để thực hiện dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang.

Phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn thành phố triển khai nội dung thông báo thu hồi đất dự án Khu dân cư Bách Quang (Đợt 2).

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI.

1. Công tác giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động. Duy trì kiểm tra nề nếp, kỷ cương dạy và học trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đối với giáo viên. Chỉ đạo các cấp học tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023 - 2024. Công tác đầu tư cơ sở vật chất của các nhà trường được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học của các cấp học, chất lượng phổ cập giáo dục; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học. Giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia của trường Mầm Non, Tiểu học và THCS. Duy trì thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập. Tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội hóa, các nguồn đầu tư công để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học công lập trên địa bàn phường.

2. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao:

Đề thiết thực chào mừng 94 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2), mừng xuân Giáp Thìn, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố, các cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức trang trí công sở, căng treo băng rôn, treo cờ tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ tổ quốc, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp đường tổ dân phố. Từ đó đã tạo được không khí phấn khởi cho nhân dân địa phương.

UBND phường đã chỉ đạo với Ban quản lý di tích lịch sử Chùa Bách Quang và Ban hộ tự chùa tổ chức Lễ hội chùa Bách Quang đảm bảo đúng quy định và truyền thống văn hóa.

Tổ chức giải bóng chuyên hơi chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 với 24 đội tham gia đến từ 12 TDP trên địa bàn; Tham gia giải bóng chuyên hơi thành phố đơn vị đạt giải nhì toàn đoàn. Tổ chức Giải bóng đá thanh niên phường Bách Quang năm 2024; Tuyên truyền Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đến các chi bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

3. Công tác y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- *Công tác y tế:* Công tác khám chữa bệnh và CSSKND: Công tác khám chữa bệnh: Thực hiện đúng theo thông tư về khám chữa bệnh của Bộ y tế. Tổng số khám chữa bệnh quý I- 2024: 424 lượt khám đạt 19,4% (chỉ tiêu năm là 2191 lượt) bao gồm cả khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cao tuổi...

- Thực hiện các chương trình y tế quốc gia: Chương trình phòng chống dịch bệnh: Trong 3 tháng đầu năm vẫn xuất hiện rải rác một số ca bệnh truyền nhiễm như: Cúm: 15ca; Tiêu chảy: 07 ca; Thủy đậu: 07ca; Covid - 19: 02 ca. Tuy nhiên đã được phát hiện và xử lý kịp thời không để lây lan thành dịch.

Chương trình tiêm chủng mở rộng: Luôn thực hiện đúng qui trình tiêm chủng, tuyên truyền tư vấn lợi ích của việc tiêm chủng, làm tốt công tác quản lý đối tượng, tổ chức các buổi tiêm bù, tiêm vét, đảm bảo cho trẻ được tiêm và uống đầy đủ các loại vắc xin trong độ tuổi tiêm chủng. Số trẻ được tiêm đầy đủ Trong 3 tháng đầu năm là 12 trẻ đạt 10,9% chỉ tiêu năm (98%).

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổ chức kiểm tra được 14/30 = 46,6% cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, trong đó không có cơ sở nào vi phạm. Thực hiện Tuyên truyền về VSATTP trên loa phát thanh của tổ dân phố.

Chương trình dinh dưỡng và Vitamin A: 100% trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi về chiều cao và cân nặng. Hàng tháng theo dõi tăng trưởng cho trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

Các chương trình y tế Quốc gia khác như: Lao, sốt rét, Tâm thần, y tế học đường...Đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm và kế hoạch hoạt động cụ thể của từng quý, tháng triển khai thực hiện nhằm đáp ứng được tiến độ, chỉ tiêu kế hoạch giao.

- *Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình:* Tổng dân số tính đến 30/3/2024 là 7025, số hộ là 1622 hộ. Số bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên: 02 (sinh con thứ 4).

4. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo:

UBND phường đã thực hiện tốt công tác phối hợp chi trả lương, phụ cấp cho các đối tượng chính sách- xã hội theo quy định. Tiếp nhận quà và rà soát các đối tượng chính sách - xã hội được nhận quà tết cho các đối tượng kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. Đảm bảo 100% các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà kịp thời. Không có đối tượng nào không có khả năng ăn tết với tổng số 898 xuất bằng 228.860.000đ. Trao quà chúc mừng thọ cho 109 cụ cao tuổi trên địa bàn phường bằng 72.200.000đ. Rà soát tài khoản an

sinh xã hội, bảo trợ xã hội các đối tượng được hưởng trợ cấp từ tháng 2 là 188 đối tượng.

Ban thường vụ Đảng ủy đã tặng quà động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết nguyên đán: Công an phường, Ban chỉ huy quân sự, trạm y tế, Ban Bảo vệ dân phố.

5. Hoạt động của các hội đặc thù:

UBND phường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội. Các Hội đã tích cực, chủ động, tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường để phát huy vị trí, vai trò của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, như: Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác Hội cả về vật chất lẫn tinh thần, gây dựng và sử dụng các quỹ theo đúng quy định. Các hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện... được phát triển sâu, rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo:

Trong quý 1 năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024: UBND phường đã thực hiện công tác Tiếp công dân theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCT ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân. Tổng số lượt tiếp: 13 lượt; với số người được tiếp: 1 người.

Kết quả giải quyết đơn: Tổng số đơn trong quý I năm 2024 (01/01/2024-31/3/2024) là: 4 đơn. Đã giải quyết được 04 đơn (02 đơn của ông Dương Quang Thái ở TDP Đồi, 01 đơn của bà Lương Thị Phượng ở TDP Đồi và 01 đơn của ông Dương Văn Y, ở TDP Đồi).

2. Về cải cách hành chính:

Trong Quý I năm 2024, UBND phường đã triển khai hiệu quả công tác CCHC đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn phường, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 về Kế hoạch cải cách hành chính phường Bách Quang năm 2024 và ban hành 50 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Trong quý I năm 2024 (từ 01/01/2024 đến ngày 31/3/2024), Bộ phận Một cửa tiếp nhận: 460 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 454 hồ sơ đạt 98,6%, trực tiếp 3 hồ sơ đạt 0,7%, kỳ trước chuyển sang 03 hồ sơ đạt 0,7%. Kết quả đã giải quyết 456 hồ sơ đạt 99,1% (trước hạn 368 hồ sơ, đúng hạn 88 hồ sơ), đang giải quyết 4 hồ sơ.

Đến thời điểm hiện tại bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công Phường Bách Quang đạt 94,11 điểm đứng thứ 1/10 xã, phường.

Kết quả chứng thực bản sao từ bản chính điện tử từ 01/01/2024 đến 31/3/2024: 210 hồ sơ, so với Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận trên phần mềm <https://motcua.thainguyen.gov.vn/>: 208 hồ sơ đạt 101%.

Kết quả sử dụng thư điện tử của cán bộ, công chức phường còn hạn chế chưa thường xuyên trao đổi công việc trên thư điện tử công vụ, có 1 số cán bộ, công chức không nhớ miền, tên truy cập, mật khẩu đăng nhập.

Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản: Nhiều cán bộ công chức còn chưa thành thạo, làm sai quy trình, để quá hạn xử lý công việc giao trên phần mềm cụ thể từ 01/01/2024 đến 31/3/2024 cụ thể:

STT	Họ và tên cán bộ, công chức được giao việc	Chức vụ	Số văn bản được yêu cầu xử lý	Số văn bản đã xử lý	Số văn bản đang xử lý	Số văn bản quá hạn
1	Nguyễn Hải Nam	Công chức Địa chính-Xây dựng	31	31	0	0
2	Dương Đức Thuận	Công chức Địa chính-Xây dựng	01	01	0	0
3	Nguyễn Kiều Diễm	Công chức Địa chính-Xây dựng	69	69	0	0
4	Lương Quang Vĩnh	Công chức Văn phòng-Thống kê	108	108	0	0
5	Bùi Thị Thu Thủy	Công chức Văn phòng-Thống kê	02	02	0	0
6	Dương Thị Hảo	Văn phòng	19	19	0	0
7	Vũ Văn Lâm	Công chức Tư pháp-Hộ tịch	35	34	01	01
8	Dương Văn Hiền	Công chức Văn hóa-Xã hội	77	76	01	4
9	Dương Thị Thu Hà	Công chức Tài chính-Kế toán	23	23	0	0
10	Trịnh Thị Thu Xuyên	Công chức Tài chính-Kế toán	45	45	0	2
11	Vũ Hải Nam	Chỉ huy trưởng BCHQS	10	10	0	0

12	Vũ Trung Hiếu	Trưởng Công an	11	11	0	0
13	Lê Thị Ngọc	Trưởng trạm y tế	03	03	0	0
Tổng số:			434	432	2	7

Kết quả áp dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin và trang thông tin điện tử phường: Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành theo tiến độ, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, đăng nhập nộp hồ sơ qua ứng dụng Vneid. Giải quyết công việc qua phần mềm quản lý văn bản, kí số, số hóa, sử dụng thư điện tử theo quy định, đăng tin bài, niêm yết công khai thủ tục hành chính qua nhiều hình thức trang thông tin điện tử, tại bộ phận Một cửa, Qr code, ra các thông báo công khai thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung, Qr code thủ tục hành chính hay sử dụng.

3. Công tác quốc phòng, an ninh:

Ban chỉ huy quân sự phường tham mưu cho Đảng ủy-UBND phường đã ban hành chỉ thị về công tác Quốc phòng địa phương năm 2024.

Thường xuyên duy trì đảm bảo chế độ trực chỉ huy trực sẵn sàng chiến đấu. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh Chỉ thị, Công văn hướng dẫn của BCHQS thành phố Sông Công. Làm tốt công tác Phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

Thực hiện kế hoạch của Ban CHQS thành phố Sông Công về công tác kiểm tra tử súng, sổ đăng ký VKTB và VKTB, thâm nhập 09 công dân SSNN năm 2024, và hoàn thiện hồ sơ giao Ban CHQS thành phố Sông Công, trực SSCĐ ngày tết Noen và tết dương Lịch.

BCHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường họp Hội đồng NVQS vào ngày 05/02/2024, tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành Chỉ thị, Nghị quyết QPĐP năm 2024, đăng kí ngạch DBDV cho 06 công dân hoàn thành NVQS xuất ngũ về địa phương năm 2024. Chấp hành nghiêm công tác trực tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo 100% quân số, đảm bảo an toàn người và VKTB không có vụ việc xảy ra trước, trong và sau tết.

Trong quý 1, Ban CHQS phường phát lệnh gọi và phát quân trang cho 05 công dân SSNN năm 2024 trong đó có 06 công dân thực hiện Luật NVQS và 1 công dân thực hiện NVCAND, 01 công dân dự phong theo Quyết định của thành phố. Ngày 25/2/2024 bàn giao 06 Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024, ngày 29/2/2024 trưng bày mô hình học cụ ra quân huấn luyện năm 2024. Ngày 01/03/2024 Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Bên cạnh đó, BCHQS phường cho 2 hạ sỹ quan đi đào tạo vào ngày 01/03/2024 có 02 công đi đào tạo. Ngày 06/03/2024 thực hiện quyết định thành lập chi bộ của quân sự phường Bách Quang. Phối hợp với công an phường tuần tra trên địa bàn phường.

4. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Trong 03 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị ổn định, nhân dân đón tết vui tươi các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ đầu năm được tổ chức trang trọng lành mạnh không phát sinh vụ việc.

Trong quý I năm 2024, tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 11 vụ, việc. Về trật tự xã hội điều tra làm rõ 07/07 đối tượng trộm cắp tài sản, chuyển công an thành phố Sông Công điều tra làm rõ theo quy định. Lập, đăng ký, kết thúc, nộp lưu 02 hồ sơ cai nghiện, 05 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Về tệ nạn xã hội thường xuyên quản lý chặt chẽ 12 người nghiện trên địa bàn phường, gọi hỏi, dẫn đi các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy.

Công tác THAHS quản lý 17 hồ sơ án treo hàng tháng báo cáo bổ sung tài liệu đầy đủ.

Công tác NVCB quản lý 01 hồ sơ điều tra cơ bản, 05 hồ sơ LC, 01 hồ sơ TH, 01 hồ sơ LH, các hồ sơ đều được quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Quản lý, bổ sung các tài liệu vào hồ sơ NV (Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực Pháo; Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực VK – VLN – CCHT; Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực con dấu; Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; Chuyên đề nghiệp vụ về lĩnh vực Dữ liệu dân cư, chuyên đề về đối tượng truy nã).

Công tác quản lý hành chính về ANTT: Bảo lưu trú 81 trường hợp; cấp 26 đơn xin xác nhận nhân khẩu khẩu; tiếp nhận 76 hồ sơ đăng ký tạm trú; 23 hồ sơ đăng ký thường trú; xác nhận cư trú cho 69 trường hợp; thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký quản lý phương tiện cho 25 trường hợp qua cổng dịch vụ công; tuần tra ban đêm đảm bảo an ninh trật tự 76 buổi, với 183 lượt người tham gia, thực hiện giao ban công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố theo định kỳ.

Công tác phòng cháy, chữa cháy: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke trên địa bàn phường theo quy định, xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và tham gia diễn tập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng thường xuyên được quan tâm thực hiện, trên địa bàn không có các đối tượng truyền đạo trái phép. UBND phường đã chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử chùa Bách Quang thực hiện quản lý di tích theo đúng quy chế đã ban hành. Tổ chức lễ hội chùa Bách Quang vào ngày 10 tháng Giêng đảm bảo trang trọng đúng quy định. Thực hiện kiểm kê tiền công đức theo quy định.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, phê bình, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng,

đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Phát động đến cán bộ, công chức, nhân dân các tổ dân phố phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng năm 2024. UBND phường đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và trao thưởng cho 26 tập thể và 72 cá nhân.

VI. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, để biển quảng cáo, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên trục đường CMT10, điểm tại công Công ty TNG, khu chợ tạm tại tổ dân phố Làng Mới chưa được thực hiện dứt điểm.

Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa mạnh. Kinh tế trang trại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có. Các dự án trên địa bàn phường gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân và tình hình an ninh trật tự.

Các dự án treo trên địa bàn phường còn nhiều gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, đời sống nhân dân, các nhà máy trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, khói, bụi, nguồn nước.

Năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chấp hành kỉ luật kỉ cương hành chính chưa nghiêm.

Còn thiếu công chức làm việc tại bộ phận Một cửa, Trang bị máy Scan còn thiếu tại bộ phận Một cửa phường.

Chưa có kinh phí cho cán bộ, công chức trực và làm việc tại bộ phận Một cửa và cán bộ, công chức hỗ trợ hỗ trợ công dân tại Bộ phận Một cửa.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong quý I năm 2024 tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được quan tâm đầu tư; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phần thứ hai

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024

Năm 2024 là để hoàn thành các chương trình, đề án các công trình, dự án trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những

thuận lợi vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của tất cả các ngành, các cấp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Do vậy, trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố cần tập trung cao độ, bám sát vào kế hoạch của UBND phường để chỉ đạo điều hành và triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về lĩnh vực kinh tế

Về sản xuất nông nghiệp: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố chỉ đạo sản xuất vụ xuân, vụ mùa năm 2024; đồng thời tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Kịp thời thông báo đến nhân dân tình hình sâu bệnh hại cây trồng theo các văn bản của các phòng ban chuyên môn.

Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP tại các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống thiên tai và chủ động phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để ứng phó trong mùa mưa bão.

2. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách: Tăng cường tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp về thu ngân sách, tập trung rà soát các khoản thu chưa đạt kế hoạch, các khoản thu: thuế ngoài quốc doanh; phí lệ phí; thu biện pháp tài chính, tăng cường các biện pháp thu thuế xây dựng nhà ở. Tiếp tục triển khai công tác thu, tuyên truyền rà soát các khoản thu theo quy định, tập trung triển khai thu thuế phi nông nghiệp và triển khai vận động thu các loại quỹ ủng hộ theo kế hoạch.

Chi ngân sách: Căn cứ nhiệm vụ chi, định mức phân bổ, thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nguồn chi ngân sách, đảm bảo hoạt động chi thường xuyên của địa phương, tiết kiệm các khoản chi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành phố, phường tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, Công ty PTHT, các doanh nghiệp, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án:

Các dự án mở rộng KCN Sông Công I: UBND phường tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc, để cung cố hồ sơ chặt chẽ, vận động nhân dân chấp hành thông kê kê khai, nhận tiền và bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Dự án Khu dân cư Bách Quang: Chỉ đạo phối hợp với cơ quan chuyên môn thu thập hồ sơ để có cơ sở hợp xét nguồn gốc, tổ chức họp xét nguồn gốc, thông kê kê khai đất và tài sản.

Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các dự án còn lại. Tăng cường công tác dân vận của các khối, tổ chức, đoàn thể, vai trò của Ủy ban MTTQ phường trong tổ chức tuyên truyền, vận động người sử dụng đất chấp hành quy định pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng công trình khi có giấy phép xây dựng, xây dựng đúng giấy phép xây dựng được cấp; chấp hành quy trình thu hồi đất, phối hợp cung cấp hồ sơ, kê khai thu hồi đất, nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định; tuyên truyền, vận động người sử dụng đất trong vùng dự án không xây dựng công trình vi phạm nhằm đón bồi thường. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm sử dụng đất, trật tự xây dựng, kênh mương thủy lợi.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của tỉnh, thành phố kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong và ngoài KCN Sông Công I. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường CMT10, QL3 đoạn địa phận phường quản lý.

4. Về lĩnh vực Văn hóa-Xã hội

Về giáo dục đào tạo: Triển khai tổng kết năm học 2023 - 2024 xây dựng nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của ngành, địa phương phát động.

Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tiếp tục thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Công tác y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về chính sách DS - KHHGD để giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn phường.

Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo: Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ lao động, tạo việc làm cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

5. Lĩnh vực nội chính và cải cách hành chính

Tăng cường kỷ cương hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, tác phong, thái độ tiếp công dân. Duy trì nghiêm túc hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường đảm bảo đúng thời gian, đúng pháp luật, không gây phiền hà cho nhân dân. Duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phấn đấu năm 2024 tiếp tục giữ vững chỉ số cải cách hành chính cấp xã trong khối xã, phường.

6. Công tác quốc phòng quân sự và công tác đảm bảo an ninh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Chỉ đạo lực lượng công an phường tăng cường trấn áp phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; rà soát, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả, dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự; chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự phường làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các hoạt động của tỉnh, địa phương năm 2024.

7. Công tác thi đua khen thưởng

Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Phê bình chấn chỉnh các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2024 của UBND phường Bách Quang./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- UBMTTQ, các đoàn thể phường;
- Cán bộ, công chức phường;
- Công an, Quân sự, Trạm y tế phường;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Trang thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT (50 bản).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng